

## MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẤT CẬP CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

**PHẠM NGỌC MINH (\*)**

**N**gay 12/5/1999, Bộ Chính Trị ban hành quy định 54 (54/QĐ/TW) "Về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng". Theo quy định này thì mỗi cán bộ đảng viên của Đảng đều phải học lý luận chính trị. Việc ban hành Quy định 54 là rất cần thiết vì một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên của Đảng, cùng với suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống lại suy thoái về phẩm chất chính trị. Một trong những nguyên nhân quan trọng của sự suy thoái về phẩm chất chính trị là do cán bộ đảng viên lơ là học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. Mỗi năm qua, với sự ra đời của quy định 54, phong trào học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trong cán bộ đảng viên có bước phát triển mới. Một phần do tính tới giai cấp cán bộ đảng viên nước ngoài; hơn nữa với quy định 54, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ đảng viên của Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quy định 54 và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Văn hoá Trung ương ngày 17/3/2004 về thực hiện Quyết định 54 còn nhiều vấn đề bất cập nảy sinh mà cho đến nay vẫn chưa có giải pháp một cách căn cơ.

*Thứ nhất:* Theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Văn hoá Trung ương (Nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) ngày 17/3/2004 sẽ có 2 chương

trình Trung cấp lý luận chính trị. Một chương trình dùng cho đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã (phường - xã - thị trấn và tổng nông). Chương trình này dành cho Học viên Chính Trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành từ 2002 với tổng thời gian 1800 tiết học. Ngoài ra, sẽ có một chương trình Trung cấp lý luận chính trị dùng cho những cán bộ cán bộ đảng viên còn nhu cầu và theo quy định phải học Trung cấp lý luận chính trị. Theo Hướng dẫn 09 thì nội dung học chương trình mang tính phổ cập này sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên cho đến nay, sau 10 năm ra đời quy định 54, chương trình Trung cấp lý luận chính trị phổ cập này vẫn chưa có nội dung soạn thảo và ban hành. Trong tình hình nội các trường Chính trị tanh, thanh phố các nước phải lấy chương trình Trung cấp chính trị dùng cho đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã (cấp xã xen kẽ) để giảng dạy cho tất cả các nội dung còn nhu cầu và theo quy định phải có bằng trung cấp lý luận chính trị. Tuy nhiên nội dung chương trình không sát với nội dung, các nội dung dạy và ngoài học nếu thấy rõ hiện nay những vấn đề bắt buộc phải làm.

*Thứ hai:* Ngày 9/1/2004, Ban Tổ chức Trung ương cùng Ban Tổ chức Văn hoá Trung ương ban hành quy định số 12 ( QĐ/TC-TTVH) " Về việc xác định trình độ lý luận chính trị" khi thực hiện Quyết định 54. Trong quy định 12 còn nêu: "Những người làm tốt nghiệp các học viên, trường nội học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên

(\*) TS. Phạm Ngọc Minh Trường Cán bộ thanh phố Hồ Chí Minh

ngành Kinh tế - Quản trị, kinh doanh; Khoa học xã hội và Nhân văn ở trong nước" thì nước công nhân nào có trình độ tổng nông với công trình trung cấp lý luận theo Quy định 54. Quy định này không có hướng dẫn chi tiết nên gây ra các rối cho các cơ sở nào thì thực hiện, cơ sở nào thì không và những nơi thực hiện thì cũng mỗi nơi mỗi khác.

Nếu khắc phục tình trạng này, Ngày 16/9/2009 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định mới số 256-/QĐ/TW quy định " về việc xác định trình độ lý luận chính trị với các bộ ngành viên nào học lý luận chính trị ở các cơ sở nào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của ngành hoặc nào học nào học chính trị chuyển ngành và sau nào học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh" do Tổng Bí Thư Trần Tấn Sang ký Quy định này thay cho Quy định 12 của Ban Tổ chức và Ban Tổ Tổng Văn hoá Trung ương năm 2004. Tuy nhiên khi đi vào thực hiện quy định mới này lại xuất hiện những khó khăn mới cho các cơ sở cũ thế là:

Về nguyên tắc xác định trong quy định nêu: "Lấy nội dung, công trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của ngành... làm chuẩn để nội dung với nội dung, công trình lý luận chính trị (sơ môn, sơ tiết) nào nước học của các bộ ngành viên. Nhờ vậy thì không có công trình nào mà các bộ ngành viên nào học lý luận chính trị ở các cơ sở nào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của ngành trung cấp về sơ môn, sơ tiết học với các công trình ngành nước dung trong hệ thống các Học viện, các trường Chính trị, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị hiện nay. Nhờ vậy việc xác định tổng nông sẽ không thể thực hiện nước. Có nhiều môn học mà các cơ sở ở trong các công trình của hệ thống các trường chính trị mà thôi. Ví dụ như: Dân văn, An ninh - Quốc phòng; Nội ngoại, Văn hoá - xã hội, Nhân nước pháp luật, Quản lý hành chính nhân nước, Nhà phòng học...

Ngày 29/7/2009 vừa qua, Học viện chính trị -

Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định ban hành công trình nào tạo các bộ lãnh nào quản lý của Ngành, chính quyền, nào thể nhân dân các cấp cơ sở (hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính) với 1760 tiết gồm 7 phần học thay cho công trình trung cấp lý luận chính trị hệ nào tạo các bộ chủ chốt cơ sở (phòng, xã thôn trấn và tổng nông) ban hành năm 2002 (trung cấp chính trị). Các trường Chính trị tách thành các nước bắt nào thực hiện công trình này từ 1/9/2009 theo quy định của Học viện. Nhờ vậy thì việc xác định trình độ tổng nông sẽ còn gặp khó khăn hơn và mất nội dung công trình. Vì công trình mới không các trung cấp chính trị mà còn có trung cấp hành chính nữa.

Về thẩm quyền xác định trình độ tổng nông và cấp giấy chứng nhận, Trung ương giao cho các Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận huyện, trường Chính trị cấp Tỉnh, Thành phố Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trên cơ sở danh sách ngành của các cơ quan toà chức các cấp. Việc này rất khó thực hiện vì nhớ nào nội ở trên, các công trình không có sơ trung cấp về sơ môn, sơ tiết thì lấy các cơ sở nào nước tổng nông?

Việc xác định sơ môn học, sơ tiết học mà các bộ Ngành viên nào học lý luận chính trị ngoài hệ thống các trường chính trị của ngành là rất cần thiết vì tránh nước tình trạng các bộ ngành viên phải học gì học lại những nội dung nào học rất lãng phí thời gian. Tuy nhiên, thẩm quyền xác định tổng nông nhớ thế nào, còn thiếu những môn học và tiết học nào so với công trình trong hệ thống các trường chính trị của Ngành phải là các cơ quan soạn thảo ra công trình thống nhất với nhau (Học viện Chính trị - Hành chính; Bộ Nội vụ...). Sau khi có sự thống nhất sẽ ra văn bản để các trường trong hệ thống trường Chính trị của Ngành cấp giấy chứng nhận tổng nông hoặc bổ túc thêm những môn học còn thiếu trước khi cấp giấy chứng nhận. Làm nhớ vậy mới có sự thống nhất trên các nước và môi khai thi./

